

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายสุทัศน์ พระงาม	ประธานสภา อบต.ดม	สุทัศน์ พระงาม
๒	นางล้น พิกุลทอง	รองประธานสภา อบต.ดม	ล้น พิกุลทอง
๓	นางสาวมยุรี สุวรรณราช	เลขานุการสภา อบต.ดม	มยุรี สุวรรณราช
๔	นางสุวรรณี ตุ่มทอง	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑	สุวรรณี ตุ่มทอง
๕	นางอภิญา อุตราศรี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒	อภิญา อุตราศรี
๖	นายสนอง สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒	สนอง สุขอุ้ม
๗	นายอาทิตย์ ปัดภัย	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓	อาทิตย์ ปัดภัย
๘	นายปรีชา สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓	ปรีชา สุขอุ้ม
๙	นายวันดี มณฑล	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔	วันดี มณฑล
๑๐	นายอภิสิทธิ์ พลศรี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔	อภิสิทธิ์ พลศรี
๑๑	นายทศ แม่นผล	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕	ทศ แม่นผล
๑๒	นายฤทธิ์ ออก่อน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕	ฤทธิ์ ออก่อน
๑๓	นายณินทร์ เหล่าดี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖	ณินทร์ เหล่าดี
๑๔	นายเสาเพ็ญ บุญสอน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖	เสาเพ็ญ บุญสอน
๑๕	นายชิษณุพงศ์ สิ้นสุพรรณ	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗	ชิษณุพงศ์ สิ้นสุพรรณ
๑๖	นายสรอน วงษ์มี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗	สรอน วงษ์มี
๑๗	นายสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘	สิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์
๑๘	นายไพฑูรย์ สมนาค	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘	ไพฑูรย์ สมนาค
๑๙	นายช่วย บุญเนื่อง	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๙	ช่วย บุญเนื่อง
๒๐	นายทรงเกียรติ คำฝอย	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐	ทรงเกียรติ คำฝอย
๒๑	นายชิน ยิงหาญ	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐	ชิน ยิงหาญ
๒๒	นายอาทิตย์ ชื่นบาน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑	อาทิตย์ ชื่นบาน
๒๓	นายนิราช จำนงรักษ์	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑	นิราช จำนงรักษ์
๒๔	นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒	เกียรติศักดิ์ สนุกแสน
๒๕	นายประสิทธิ์ สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒	ประสิทธิ์ สุขอุ้ม
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม	ล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ
๒	นายชาคร นันทา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม	ชาคร นันทา
๓	นางจารุณี พานิกุล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม	จารุณี พานิกุล
๔	นายเสถียน เลื่อนทอง	เลขานุการนายก อบต.ดม	เสถียน เลื่อนทอง
๕	นางกฤษณา หงษ์แก้ว	ที่ปรึกษานายก อบต.ดม	กฤษณา หงษ์แก้ว
๖	นายสามารถ สุดาจันทร์	ที่ปรึกษานายก อบต.ดม	-
๗	นายสมบัติ สามใจ	ที่ปรึกษานายก อบต.ดม	สมบัติ สามใจ
๘	นายเติม ตุ่มทอง	ที่ปรึกษานายก อบต.ดม	-

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๙	นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสด	หัวหน้าสำนักงานปลัด	รุ่งรัตน์ สีแสด
๑๐	นางสาวชนิษฐา ใจยุติธรรม	หัวหน้าส่วนการคลัง	ชนิษฐา ใจยุติธรรม
๑๑	นายธนุสร ทองบัว	เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว	ธนุสร ทองบัว
๑๒	นางสุพิชญา น้อยดี	นักวิชาการศึกษา	สุพิชญา น้อยดี
๑๓	นายสุวิทย์ สิงห์ชัย	ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม	สุวิทย์ สิงห์ชัย
๑๔	นางปราณี ม่วงชัย	ประธาน อสม. หมู่ ๑	ปราณี ม่วงชัย
๑๕	นางเยาวเรศ บุญทอง	ประธาน อสม. หมู่ ๒	เยาวเรศ บุญทอง
๑๖	นางสมिता สุขอุ้ม	ประธาน อสม. หมู่ ๓	สมिता สุขอุ้ม
๑๗	นางสุด รักษร	ประธาน อสม. หมู่ ๔	สุด รักษร
๑๘	นางวนิดา ภูผา	ประธาน อสม. หมู่ ๖	วนิดา ภูผา
๑๙	นางเพ็ญ ศรีบุญ	ประธาน อสม. หมู่ ๗	เพ็ญ ศรีบุญ
๒๐	นายสิงห์ หงษ์ศรีจันทร์	ประธาน อสม. หมู่ ๘	สิงห์ หงษ์ศรีจันทร์
๒๑	นายนิวัฒน์ สร้อยจิตร	ประธาน อสม. หมู่ ๙	นิวัฒน์ สร้อยจิตร
๒๒	นางอุบล ผลมาก	ประธาน อสม. หมู่ ๑๐	อุบล ผลมาก
๒๓	นางสมพร คำศรี	ประธาน อสม. หมู่ ๑๑	สมพร คำศรี

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภา	เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาครบองค์ประชุมแล้ว ใครขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
ประธานสภา	อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ ว่าด้วยการประชุม ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา	ขอเชิญท่าน นายก อบต.ดม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบขอเชิญครับ
นายก อบต.ดม	๑. พิธีเททองหล่ออนุสาวรีย์พระยาเชียงฆะฯ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๙ น. ณ บริเวณแท่นฐานพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ ตรงข้ามสระขุนมูลศาสตร์สาธิต ขอเชิญชวนให้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว การแต่งกายเน้นให้ใส่ชุดขาว ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินค่าปรับจากรถจากสถานีตำรวจภูธรดม จำนวน ๔,๒๐๐ บาท
มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม	มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
ประธานสภา	๓.๑ เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข (หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐.- บาท) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครับ
นายก อบต.ดม	จากเดิม ๑๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท โดยให้ประธาน อสม.จัดทำบัญชีว่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แล้วต้องสรุปรายงานองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละปีด้วย
ปลัด อบต.ดม	เรียนประธานสภาฯ นายองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ให้ทำโครงการมาใหม่จากเดิมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท และจะต้องมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการไอโอดีน ๑ โครงการ อยู่ในงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาทด้วย ให้ส่งโครงการโดยด่วน ถ้าท่านส่งโครงการมาแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะโอนเงินให้กับหมู่บ้านของท่านเลย
ประธานสภา	ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับ

ผอ.รพ.สต.ดม	เรียนประธานสภาฯ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้ทำโครงการที่มีไอโอดีนเนื่องจากประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนแล้ว ความฉลาดอยู่ในลำดับที่ ๖, ๗ เลยต้องให้คนไทยได้กินไอโอดีนจะได้ฉลาดขึ้น
ปลัด อบต.ดม	ถ้างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลมโอนให้หมู่บ้านใช้จ่ายไม่หมดก็ให้คืนองค์การบริหารส่วนตำบลม อยากรให้ท่านใช้เงินให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องคืนเงินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลม
นายก อบต.ดม	ให้แต่ละหมู่บ้านส่งบัญชีให้ทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมได้ตรวจรายละเอียด ขอเชิญประธาน อสม.แต่ละหมู่บ้านได้นำเสนอขอเชิญครับ
ประธาน อสม. หมู่ ๑	หมู่ที่ ๑ ไม่มีปัญหาคะ
ประธาน อสม. หมู่ ๒	หมู่ที่ ๒ ไม่มีปัญหาคะ
ประธาน อสม. หมู่ ๓	หมู่ที่ ๓ ไม่มีปัญหาคะ
ประธาน อสม. หมู่ ๔	หมู่ที่ ๔ ไม่มีปัญหาคะ
ประธาน อสม. หมู่ ๕	หมู่ที่ ๕ ไม่มีปัญหาครับ
ประธาน อสม. หมู่ ๖	หมู่ที่ ๖ ไม่มีปัญหาคะ
ประธาน อสม. หมู่ ๗	หมู่ที่ ๗ ไม่มีปัญหาคะ
ประธาน อสม. หมู่ ๘	หมู่ที่ ๘ ไม่มีปัญหาครับ
ประธาน อสม. หมู่ ๙	หมู่ที่ ๙ ไม่มีปัญหาครับ
ประธาน อสม. หมู่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๐ ไม่มีปัญหาคะ
ประธาน อสม. หมู่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๑ ไม่มีปัญหาคะ
ประธาน อสม. หมู่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๒ ไม่มีปัญหาครับ
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ
นายสนอง สุขอ้อม	ผมขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น ผมอยากทราบการลาออกของสมาชิก อสม. และการใช้จ่ายเงินของ อสม. ครับ
ผอ.รพ.สต.ดม	สมาชิก อสม. ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกมาแต่ละคุ้มของแต่ละหมู่บ้าน
นายนิราช จำนงรักษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง	ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักฐานการใช้จ่ายเงินของ อสม. ต้องมีใบเสร็จทุกครั้งไหมครับ ถ้ามีใบเสร็จก็ดีคะ จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานในการแจ้งให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละหมู่บ้าน
ปลัด อบต.ดม	ใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการที่ท่านเสนอมาในโครงการขอรับงบประมาณเท่านั้น เช่น จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ก็ให้คนจ้างเหมาเซ็นรับเงินในใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
ประธานสภาฯ	แต่ละปีให้ประธาน อสม.ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบด้วยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ จะได้ไม่ต้องมีปัญหา
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภาฯ	๓.๒ เรื่องลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ตัดออกเนื่องจากไม่มีตัวตน) ขอเชิญหัวหน้าส่วนการคลังครับ
หัวหน้าส่วนการคลัง	ลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือน ประจำปี ๒๕๕๓, ๒๕๕๔ เนื่องจากไม่มีตัวตน จึงอยากให้สภามีมติให้ความเห็นชอบให้ตัดชื่อออกเนื่องจากไม่มีตัวตน)
นายนิราช จำนงรักษ์	ผมอยากให้เลื่อนพิจารณาคราวหน้า จะได้ตรวจสอบรายชื่อด้วย

นายก อบต.ดม	ให้แยกรายชื่อแต่ละหมู่บ้าน จะได้ให้สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านตรวจสอบรายชื่อ จะได้ติดตามลูกหนี้ต่อไป
ประธานสภาฯ	เรื่องลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ตัดออกเนื่องจากไม่มีตัวตน) ขอเลื่อนพิจารณาครั้งต่อไป
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภาฯ	๓.๓ เรื่องการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของส่วนราชการอำเภอสังขะในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมคมศรี
นายก อบต.ดม	อำเภอสังขะออกมาพบปะเยี่ยมเยียนองค์การบริหารส่วนตำบลมคมในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมคม ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับคณะจากอำเภอสังขะด้วย
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภาฯ	๓.๔ เรื่องเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากเดิม ๗ ราย เพิ่มเป็น ๘ ราย) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมคมศรี
นายก อบต.ดม	ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมคม ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมคม จากเดิม ๗ ราย เพิ่มเป็น ๘ ราย
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดมีมติเห็นชอบเรื่องเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากเดิม ๗ ราย เพิ่มเป็น ๘ ราย) โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๒๔ เสียง
ประธานสภาฯ	3.5 เรื่องการจัดงานสืบสานปราสาทภูมิโปน ประจำปี 2557 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมคมศรี
นายก อบต.ดม	อำเภอสังขะ ได้กำหนดจัดงานสืบสานปราสาทภูมิโปน ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2557 และซ้อมใหญ่ในวันที่ 4 เมษายน 2557 ส่วนการจัดงานครั้งนี้ อำเภอสังขะได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสังขะ แห่งละ 20,000 บาท ที่ประชุมของอำเภอมติให้ชมการแสดงฟรี
ประธานสภาฯ	ขอเชิญเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวครับ
จพง.ท่องเที่ยวฯ	เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมคมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมคมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในปีนี้มีกิจกรรมการแสดงเหมือนทุกปี มีการจำหน่ายสินค้า OTOP มีการประกวดวงดนตรี สำหรับการแสดงทางอำเภอสังขะได้ประสานอาจารย์สุดใจ สะอาดยิ่ง ดำเนินการแสดงครับ
ที่ประชุม	รับทราบ
นายก อบต.ดม	3.6 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมคม ได้รับหนังสือจากอำเภอสังขะแจ้งให้รายงาน เศรษฐกิจชุมชน ตำบลมคมที่กู้ยืมเงินมี 8 กลุ่ม ได้กู้ยืมไปแล้วแต่เงินนี้ไม่มีดอกเบี้ย แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ติดตามมาชำระเงินด้วย ระยะเวลาในการกู้ยืมเงิน 3 ปี
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ
นายชื่น ยิ่งหาญ	ผมอยากทราบว่า มีชื่อใครบ้างครับ

- ประธานสภา เจ้าหน้าที่จะถ่ายเอกสารให้ครับ
- รองประธานสภา สำหรับหมู่ที่ 1 กลุ่มอัดเม็ดปุ๋ย กู้ยืมทั้งหมด 100,000 บาท จ่ายแล้ว 30,000 บาท คงเหลือ 70,000 บาทคะ ตอนนี้ทางกลุ่มมีเงินอยู่ 60,000 บาท จะจ่ายให้อบต.ตม จำนวน 40,000 บาท ที่เหลือจะเอาไปซื้อวัสดุเพื่อผลิตปุ๋ยต่อไป
- รองจรรุณี พานิกุล เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถ้าไม่มาชำระหนี้ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้แต่งตั้งนายเพื่อดำเนินคดีต่อไป
- ที่ประชุม 3.7 โครงการทูปีนมเบอร์วัน มีหนังสือร่วมบริจาคประชากรคนละ 1 บาท ตำบลมยังไม่จ่ายเงิน มีหมู่ 6, หมู่ 8 ให้สมาชิกสภา ช่วยติดตามให้ด้วย รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 4.1 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมบริจาคเงินให้กู้ชีพเดือนละ 1,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่ากาแฟและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับกู้ชีพตำบลม
- นายเกียรติศักดิ์ สุนุกแสน เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปรึกษาเกี่ยวกับลำห้วยเสนชาร์ดไม่ทราบว่ามีงบประมาณที่จะซ่อมแซมหรือเปล่า
- ประธานสภา ก็ให้ทำหนังสือถึงนายกองค้การบริหารส่วนตำบลมเลยครั้บ
- ประธานสภา เรื่องการส่งเอกสารเบี้ยยังชีพให้สมาชิกสภา ส่งภายใน 3 วันนับแต่รับเบี้ยยังชีพ
- นายนิราช จำนงรักษ์ วิชาพีชบริเวณสระปรือยังก้าจัดยังไม่เสร็จขอความร่วมมือสมาชิกสภา ทุกท่านมาช่วยกัน ก้าจัดวิชาพีชในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยครั้บ
- นายสนอง สุขอุ้ม หมู่ที่ 2 มีราษฎรที่เสียชีวิตมานานแล้ว แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรบ้าง
- ประธานสภา ให้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ดำเนินการแจ้งทางอำเภอสังขะเลยครั้บ
- ประธานสภา มีท่านใดจะนำเสนออีกไหมครั้บ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครั้บ ประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
- เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

มยุรี สุวรรณราช
(นางสาวมยุรี สุวรรณราช) ผู้จัดรายงานการประชุม
เลขานุการสภา อบต.ตม

สุทัศน์ พระงาม
(นายสุทัศน์ พระงาม) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.ตม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมแล้ว

ลงชื่อ อาทิตย์ ชื่นบาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอาทิตย์ ชื่นบาน)
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ สมอง สุขอุ้ม คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสมอง สุขอุ้ม)
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ อาทิตย์ ปัดภัย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอาทิตย์ ปัดภัย)
สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายสุทัศน์ พระงาม	ประธานสภา อบต.ดม	
๒	นางลั่น พิกุลทอง	รองประธานสภา อบต.ดม	
๓	นางสาวมยุรี สุวรรณราช	เลขานุการสภา อบต.ดม	
๔	นางสุวรรณี ตุ่มทอง	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑	
๕	นางอภิญา อุดราศรี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒	
๖	นายสนอง สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๒	
๗	นายอาทิตย์ ปัดภัย	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓	
๘	นายปรีชา สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๓	
๙	นายวันดี มณฑล	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔	
๑๐	นายอภิสิทธิ์ พลศรี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๔	
๑๑	นายทศ แม่นผล	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕	
๑๒	นายฤทธิ์ ออกอุ้น	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๕	
๑๓	นายณรินทร์ เหล่าดี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖	
๑๔	นายเสาเพ็ญ บุญสอน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๖	
๑๕	นายชัชฌพงษ์ สิ้นสุพรรณ	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗	
๑๖	นายสรอน วงษ์มี	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๗	
๑๗	นายสิรพงศ์ หงษ์ศรีจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘	
๑๘	นายไพฑูรย์ สมนาค	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๘	
๑๙	นายช่วย บุญเนื่อง	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๙	
๒๐	นายทรงเกียรติ คำฝอย	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐	
๒๑	นายชิน ยี่งหาญ	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๐	
๒๒	นายอาทิตย์ ชื่นบาน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑	
๒๓	นายนิราช จำนรักษ์	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๑	
๒๔	นายเกียรติศักดิ์ สนุกแสน	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒	
๒๕	นายประสิทธิ์ สุขอุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ดม หมู่ที่ ๑๒	
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม	
๒	นายชาคร นันทา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม	
๓	นางจารุณี พานิกุล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม	
๔	นายเสถียร เลื่อนทอง	เลขานุการนายก อบต.ดม	
๕	นางสุพิชญา นื่องดี	นักวิชาการศึกษา	

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องสำรวจการจัดเก็บภาษี

๑.๒ เรื่องการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๕๕

.....

.....

๓.๒ เรื่องเตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

.....

.....

๓.๓ เรื่องการจัดกีฬาประจำปี (อบต.ตมคัพ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตม

.....

.....

๓.๔ เรื่องการพิจารณาซื้อห้องสภาตำบลตม (เก่า) , ห้องน้ำอบต.ตม, ถังเก็บน้ำฝน
ขนาด ๕๐ ลบ.ม.

.....

.....

๓.๕ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตม เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตมหมดวาระจำนวน ๓ ราย

.....

.....

๓.๖ เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตม เนื่องจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตมหมดวาระ

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๔.๑ เรื่องการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี

.....

.....

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๕
วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓ เรื่อง การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
๑.๔ เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓

มติที่ประชุม

เรื่อง ผู้บริหารท้องถิ่นแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕

มติที่ประชุม

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๑
วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

๑.๒ เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓
มติที่ประชุม

เรื่อง ผู้บริหารท้องถิ่นแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔
มติที่ประชุม

เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....